

แผนพัฒนาบุคลากร กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หลักสูตรจัดอบรมภายใน (In house training)

ลำดับ ที่	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	ขอบเขตเนื้อหา	เป้าหมาย		ระยะเวลา	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน				
๑	หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติงาน (การพัฒนาศักยภาพและการทำงานเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมาย)	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อเสริมสร้าง ความเข้าใจ แนวการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานให้บรรลุ ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> การคิดเชิงบวก ทัศนคติ ต่อองค์กร การทำงาน และทีมงาน การพัฒนา ศักยภาพตนเองและทีมงาน การทำงานอย่างเต็ม ศักยภาพ Workshop การนำเสนอ และให้ข้อเสนอแนะ 	ข้าราชการระดับ ปฏิบัติการ หรือ ปฏิบัติงาน (ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาก่อน) และพนักงานราชการ	๔๐ คน ๑ รุ่น	๒ วัน (เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ต่างจังหวัด	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และแนวทางที่ได้รับมาพัฒนาการทำงานให้บรรลุ ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	๑๕๗,๒๕๐ บาท	สำนักงานเลขานุการกรม
๒	หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำระดับกลาง	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ (อาวุโส) ให้มีศักยภาพทางการบริหารงาน บริหารคน เพื่อเตรียมความพร้อมข้าราชการ คพ. ก่อนที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบก.ทส. ของ สป.ทส. 	<ul style="list-style-type: none"> การบริหารการเปลี่ยน การคิดเชิงระบบและการวางแผนการปฏิบัติงาน การนำตนเองและ ทีมงาน ภาวะผู้นำกับการแก้ไข ปัญหาและการตัดสินใจให้สัมฤทธิ์ผล กลยุทธ์การบริหารงาน เพื่อความสำเร็จของ องค์กร การพัฒนาศักยภาพผู้นำ 	ข้าราชการระดับ ชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ และอาวุโส	๔๐ คน ๑ รุ่น	๔ วัน เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ใน กรุงเทพฯ	ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพผู้นำ และมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน ภารกิจขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ	๑๖๑,๖๐๐ บาท	สำนักงานเลขานุการกรม

ลำดับ ที่	หลักสูตร	วัตถุประสงค์	ขอบเขตเนื้อหา	เป้าหมาย		ระยะเวลา	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ
				กลุ่มเป้าหมาย	จำนวน				
๓	หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัล ภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management level) หรือ หลักสูตรทักษะดิจิทัล สำหรับข้าราชการกรม ควบคุมมลพิษ	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการทำงานเพื่อบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และเพื่อการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดการและออกแบบองค์กรดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรดิจิทัล การวางแผนโครงการด้วยดิจิทัล การขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล การใช้ดิจิทัลเพื่อปรับกระบวนการงาน 	ข้าราชการ กลุ่มตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ (ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์)	๙ คน ๑ รุ่น	๑ วัน ณ กรม ควบคุม มลพิษ	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้เพื่อปรับกระบวนการทำงาน กำหนดแนวทางและวางแผนการทำงานหรือการให้บริการให้สามารถตอบสนองต่อบทบาทภารกิจขององค์กรได้	๔๕,๐๐๐ บาท	สำนักงาน เลขานุการ กรม
		เพื่อพัฒนาบุคลากรกรมควบคุมมลพิษให้มีความรู้ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล และสามารถนำทักษะดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนามาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> การเข้าใจด้านดิจิทัล ทักษะ ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยี ๙ ด้าน ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 	ข้าราชการ ระดับ ชำนาญการ และ ระดับปฏิบัติการและ ระดับปฏิบัติงาน	๔๐ คน ๑ รุ่น	๑ วัน ณ กรม ควบคุม มลพิษ	ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ	๒๕,๖๕๐ บาท	สำนักงาน เลขานุการ กรม